

ตอนที่ ๗ ๖ เด่ม ๖๘ ราชกิจจานุเบกษา ๑๘ ธันวาคม ๒๔๙๔

บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ครั้งที่ ๒/๒๔๙๔ (วิสามัญ)

วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๙๔

ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๒๐ นาฬิกา

เมื่อสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผู้รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ ไปเชิญ พลตรี พระยาอนุภาพ ไตรภพ ซึ่งเป็นประธานชั่วคราว ในฐานะที่มีอายุสูงสุด

ประธานชั่วคราวกล่าวเปิดประชุม และได้ ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ ๒ ซึ่งยังมีได้ปฏิญาณตนปฏิญาณตนต่อที่ประชุม ตามรัฐธรรมนูญ

ครั้นแล้วประธานชั่วคราวได้ ให้ผู้รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอ่านประกาศตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ตอนที่ ๗ ๒ เดิม ๒๘ ราชกิจจานุเบกษา ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔

ต่อมา ๕ ผู้รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
ได้ไปเชิญ พลโท พระประจักษ์จันท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร  
พระราชธรรมนิเทศ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ ๑ และ  
พลตรี พระยาอานภาพไตรภพ รองประธานสภาผู้แทนคนที่ ๒  
มาบรรณการประชุมตามหน้าที่ต่อไป

ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวคำปราศรัยก่อนที่ประชุมดังต่อไปนี้

“ท่านรัฐมนตรีและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิเกษียณหงหลาย  
ข้าพเจ้าและคุณพระราชธรรมนิเทศ และพลตรี พระยาอานภาพ  
ไตรภพ ขอขอบคุณท่านหงหลายหงให้เกียรติเลือกตั้งข้าพเจ้าหงดำรง  
ให้ทำหน้าที่เป็นประธานและรองประธานของสภาผู้แทนราษฎร และ  
ในการเลือกประธานและรองประธานคราวนี้ รู้สึกหงเป็นพิเศษหงเล็กน้อย  
คือหงได้รับเลือกโดยท่านสมาชิกเห็นพร้อมกันเป็นเอกฉันท์ ก็หงทำให้  
ข้าพเจ้าหงดำรงรู้สึกหงพอใจ และรู้สึกหงเป็นเกียรติหงอย่างหง  
หน้าที่ของประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้น กงคองการควบคุมดำรง  
การประชุมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย แต่หงไม่ได้หมายความว่า  
ไปตัดสินหงของท่านสมาชิกในหงที่หงจะเด่นหงหรือหงปราช ถ้าหงว่า  
การเด่นหงหรือการหงปราชหงน้อยหงในขอบเขตของรัฐธรรมนูญ และหงเป็นไป

ตอนที่ ๗ ๖ เดือน ๖ ๘ ราชกิจจานุเบกษา ๑๘ ธันวาคม ๒ ๕๙ ๕

ตามข้อบังคับของการประชุม ทั้งจะเห็นได้ว่าการประชุมจะดำเนิน  
 ไปเรียบร้อยเพียงใดนั้น ก็คงอาศัยมอถล่มมาชิกได้ช่วยกันเพื่อจะรักษา  
 ระเบียบของการประชุม ให้ดำเนินไปโดยเรียบร้อย ข้าพเจ้าหวังเป็น  
 อย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากท่านทั้งหลายเป็นอย่างดี สำหรับ  
 ในการประชุมนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปรึกษาหารือกัน เพราะฉะนั้นคงจะ  
 ต้องมีการอภิปรายซึ่งเป็นของธรรมดา ในการอภิปรายนั้นเพื่อต้องการ  
 ที่จะเตอออกเห็นความคิดความเห็นที่ถูกต้อง ไม่ใช่ว่าการอภิปรายนั้น  
 เพื่อสำหรับการแพะชนะ เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าใคร่จะขอรับรองท่านทั้งหลาย  
 ให้ช่วยกรุณาขัดหลกกันไว้ด้วย ทั้งนี้เพื่อจะให้การประชุมนั้นเป็น  
 การรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลผู้เป็นฝ่ายบริหารจะได้  
 กระทำไปด้วยความรวดเร็วเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ และเป็น  
 การที่พึงหวัง เป็นประโยชน์แก่มหาชนโดยทั่วไปในประเทศไทย

ข้าพเจ้า พระราชธรรมนิเทศ์ และพลตรี พระยาอานุกาฬไตรภพ  
 ขอขอบคุณท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่ง

กรมเลขา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้แจ้ง ได้ที่ประชุมคราว  
 นี้เนื่องในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินี  
 เสด็จมณฑลนครราชสีมาเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ศกนี้ ประธานสภา  
 ผู้แทนราษฎรได้กล่าวคำถวายชัยมงคล ในนามของสมาชิกสภาผู้แทน  
 ราษฎร ผู้แทนปวงชน

ตอนที่ ๗ ๖ เดิม ๖๘ ราชกิจจานุเบกษา ๑๘ ธันวาคม ๒๔๗๔

ที่ประชุมรับทราบ

ประธานสภาผู้แทนราษฎรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของกมนตรี พ.ศ. ๒๔๗๔...

คณะรัฐมนตรีชั่วคราวได้ขอเลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไปก่อน ซึ่งที่ประชุมอนุมัติ

ก่อนเลิกประชุม ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับหนังสือจากนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า เนื่องจากได้นำเอารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ มาใช้ และได้แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ ๒ ขึ้นแล้ว จึงเห็นสมควรที่ทางสภาผู้แทนราษฎรจะได้ดำเนินการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับที่กล่าว

ที่ประชุมรับทราบ

ต่อจากนั้นได้มีการประชุมกันเป็นการภายใน

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๓๕ นาฬิกา

เจริญ บัณฑโร

เลขาธิการรัฐสภา

รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร